



ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.si.mahidol.ac.th

2 ถนนพหลโยธิน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2419 7646-50 โทรสาร 0 2411 4212 , 0 2412 1995

“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

๒๑ - ๒๔ เม.ย. ๖๒ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช
รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช

วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ นันทอุทยานสโมสร กองทัพอากาศ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับพล.ร.ต.(ญ) กัลยา เอี่ยมเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ตึกทองชัยเปิดงาน “๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำไปรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช โดยมี ผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนร่วมริ้วขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และการแสดงตึกทองชัยชุด “ทศเกรี ๑๓๑ ปี ใต้ร่มบารมีจักรวรงค์” จากตึก-นภัสสรวิญญูชน มิตรธีรโรจน์ (นภัสกร มิตรเอม) และคณะ ร่วมด้วย

จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นพิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๓ ริ้วขบวน เริ่มเคลื่อนออกจากนันทอุทยานสโมสร กองทัพอากาศ ถนนอิสรภาพมายังสี่แยกพหลโยธิน เลี้ยวขวาตรงมาตามถนนวังหลัง สิ้นสุด รพ.ศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ซึ่งมีการตึกทองชัยประกอบการขับเสภาตลอดเส้นทาง พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจะได้ชื่นชมความงดงามของริ้วขบวน และร่วมอนุโมทนา ถวายปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวได้ตลอดเส้นทาง

เมื่ออัญเชิญผ้าไตรพระราชทานฯ และต้นกัณฑ์เทศน์เข้าสู่หอประชุมราชแพทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเวลา ๑๐.๓๐ น. พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ถึงบริเวณงาน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรม ปัจจัยและพานผลไม้ และกล่าวถวายรายงาน จากนั้น พระพรหมโมลี ประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงสัมโมทนียกถาเปิดงาน “๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” และแสดงปาฐกถาธรรม โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส ถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมกรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

ลำดับถัดมาเวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มเทศน์คาถาพัน เวลา ๑๓.๓๐ น. กัณฑ์เทศน์ จบแล้ววงปี่พาทย์บรรเลงเพลง “สาธุการ” และชมการแสดงประกอบกัณฑ์จากกรมศิลปากร เวลา ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์หิมพานต์ พร้อมชมการบรรเลงเพลง “ดวงพระธาตุ”

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล **กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า** ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ศกนี้ ตลอดระยะเวลา ๑๓๑ ปี รพ.ศิริราชได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วย มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัย มาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ มีผู้ป่วยมารับบริการจากทั่วทุกสารทิศปีละกว่า ๓ ล้านคน ไม่เพียงแต่การให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ยังเป็นองค์กรที่ขึ้นาสังคมด้านสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยประชาชนในวงกว้างผ่านภาคีเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการเป็นผู้ “ให้” สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ในการเพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโดยเท่าเทียมกันตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังคำนึงถึงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับประชาชนผู้รับบริการอีกด้วย ที่เห็นชัดเจนนี้ คือ การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

โอกาสนี้คณะฯ จึงได้จัดงาน **“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”** ระหว่างวันที่ **๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช** การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายพระธรรมกถึก จำนวน ๑๓ ไตร และได้รับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน อาทิ พระราชธรรมวาทी วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นที่ปรึกษา และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ จัดงาน โดยปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร อาหาร โรงพยาบาลศิริราช

การเทศน์มหาชาติ เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ แต่ก็ไม่ล้ำสมัย เพราะเป็นคติสอนใจคนในสังคมได้ทั้งวันนี้และวันหน้า จนกล่าวกันว่า เป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ จะช่วยให้สังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤต เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยความโอบอ้อมอารี มีขันติ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่จนได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ รู้จักให้อภัย ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวควรค่าแก่การสืบสานให้ดำรงไว้ อีกทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ประชาชน บังเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ ช่วยสร้างสังคมอันดีงามของไทย เชื่อกันว่า อานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม จะได้รับผลดีทั้งภพนี้และภพหน้า ตามกำหนดการโดยย่อ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

- ๑๒.๓๐ น. คาถาพัน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
- ๑๓.๓๐ น. กัณฑ์ทศพรและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาเรวัตต์ อาวุธปัญโญ วัดทองนพคุณ
- ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์หิมพานต์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชธรรมวาทी วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

- ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

- ๑๒.๓๐ น. กัณฑ์วณปเวสน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่
- ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ชูชกและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูวิธานธรรมปริชา วัดดอนเมือง
- ๑๕.๓๐ น. กัณฑ์จุลพน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธิราม

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

- ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์มหาพน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาโสภณ วัดบางรักใหญ่
- ๑๒.๓๐ น. กัณฑ์กุมาร แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี
- ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์มัทรีและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
- ๑๕.๓๐ น. กัณฑ์สักกบรรพ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหากริวิทย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

- ๐๘.๓๐ น. กัณฑ์มหาพรต แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ๐๙.๓๐ น. กัณฑ์ฉกษัตริย์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่
- ๑๒.๓๐ น. กัณฑ์นครกัณฑ์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
- ๑๔.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคประชาชน ภายใต้หัวข้อหลัก “Siriraj Smart Hospital” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐.๘๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี แสดงนิทรรศการการเข้าถึง Mobile Application ของศิริราชที่มีชื่อว่า “Siriraj Connect” ทุกการเชื่อมต่อกับศิริราชผู้รับบริการจะรู้สึก “สะดวก” ยิ่งการมารับบริการที่โรงพยาบาล ทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ ถือเป็น การสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนจาก Music Guru Band ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ สวนบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช เวลา ๑๐.๐๐ น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.๕ ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช และผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยผู้มีจิตเมตตา และแรงศรัทธาของประชาชนร่วมใจสนับสนุนกำลังทรัพย์อันเป็นกุศล สมทบทุนช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ให้พ้นทุกข์จากโรคร้าย ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าของภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติหรือบูชาธรรมได้ที่ • งานการเงิน ตึกชยันนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิตลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช การบริจาคหรือทำบุญ สามารถนำไปเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7646-8
